

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๑๑๕/๑๗๔๔



กษป. 1๒0.๑
135-A.67
10.45๖

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่ 8628
รับ(โดย) 13 ส.ค. 2567
วันที่ เวลา 10.๔๕.๒๖

สำนักงานสภาพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อ พิจารณา เพิ่มเติม เรื่องที่

๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๗

จัดเข้าวาระ..... 13 ส.ค. 2567

เรื่อง การรับรองเอกสารผลลัพธ์การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศกรอบความร่วมมือแม่โขง - ล้านช้าง ครั้งที่ ๙

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๑๖๘๕๓ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๗

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี เรื่อง การรับรองเอกสารผลลัพธ์การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศกรอบความร่วมมือแม่โขง - ล้านช้าง ครั้งที่ ๙ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานฯ พิจารณาแล้ว ขอเสนอความเห็น ดังนี้

๑. เห็นควรให้ความเห็นชอบในหลักการของร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมทั้ง ๔ ฉบับตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ เนื่องจากเป็นการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือเพื่อแก้ไขในประเด็นความท้าทายเร่งด่วนของอนุภูมิภาค อาทิ หมอกควันข้ามพรมแดน การบริหารจัดการน้ำ และขบวนการอาชญากรรมข้ามพรมแดน ซึ่งสอดคล้องกับการขับเคลื่อนประเทศตามแผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติของไทย ในประเด็นการต่างประเทศ แผนย่อยความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ และแผนย่อยความร่วมมือเศรษฐกิจและความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ อย่างไรก็ตาม กระทรวงการต่างประเทศอาจพิจารณาเสนอให้มีการติดตามและประเมินผลการแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามพรมแดนอย่างต่อเนื่องโดยใช้กลไกที่มีอยู่ภายใต้กรอบความร่วมมือฯ และเสนอให้เพิ่มประเด็นเกี่ยวกับความโปร่งใส การแบ่งปันข้อมูล และการหารือร่วมกันของประเทศสมาชิกในการดำเนินกิจกรรมที่ส่งผลต่อทรัพยากรน้ำในแม่น้ำโขง ทั้งนี้ กระทรวงการต่างประเทศควรสื่อสารผลลัพธ์ให้สาธารณชนและทุกภาคส่วนได้รับรู้ถึงประโยชน์ที่ประเทศไทยพึงจะได้รับด้วย

๒. เห็นควรให้ความเห็นชอบให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายร่วมรับรองร่างเอกสารผลลัพธ์ฯ ทั้ง ๔ ฉบับ ตามที่ประเทศสมาชิกมีฉันทามติ ในการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศกรอบความร่วมมือแม่โขง - ล้านช้าง ครั้งที่ ๙ ทั้งนี้ หากมีความจำเป็นต้องแก้ไขร่างเอกสารฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย เห็นควรให้กระทรวงการต่างประเทศดำเนินการได้ และรวบรวมผลการปรับแก้ร่างเอกสารดังกล่าวและเอกสารผลลัพธ์ความตกลงระหว่างประเทศของกรอบความร่วมมืออื่น ๆ พร้อมทั้งผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องรายงานต่อคณะรัฐมนตรีทราบในคราวเดียวกัน โดยให้ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีอย่างเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายตฤชา พิขยนันท์)

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

กองยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๔๕๓๑

E-mail: Thuttai@nesdc.go.th